



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๓๒

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม  
สัมมนา อบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๖๗๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้นกรณีเข้าร่วมประชุม อบรม  
สัมมนาตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือหลักสูตรการศึกษาที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยหากมีความจำเป็น  
ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นรายการณี ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดเว้นการเดินทางไปศึกษา  
ดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บางแห่ง ทำให้ต้องยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงานในลักษณะดังกล่าว  
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีมาตรฐานสอดคล้อง  
กับส่วนราชการ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ  
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่มีได้เป็นความผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตรโดยสารเครื่องบิน
  ๒. ค่าธรรมเนียมยกเลิกห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา อบรม หรือค่าปรับในการยกเลิกห้องพัก  
ห้องประชุม สัมมนา อบรม หรือค่าห้องพักในกรณีที่ไม่สามารถยกเลิกได้
  ๓. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และหรือค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa)
  ๔. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๕๙ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๕๙